

สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

เรื่อง

๑. เลขที่ ๑ ชั่งหัวมัน บ้านไร่...ในหลวง
๒. เชื้อนลำปาวส่อแล้งรุนแรง แนะชวานาสดพื้นที่เพาะปลูก
๓. อสค.ตั้งนร.เข้าค่ายปลูกจิตสำนึกยช.อนุรักษ์ธรรมชาติ
๔. อบต.หนองแวงจับมือศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว ไขว้ผลงานกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ชิงแชมป์ระดับประเทศ
๕. ทางคน ทางข้าว
๖. อ.ต.ก. ขยายเครดิต ๔ เดือน-ไร่ดอกเบี๋ย
๗. มอบรางวัล
๘. ยกระดับสหกรณ์เป้า ๔๐๘ แห่งทั่วไทยดันสู่ดีเด่นประเทศ
๙. รอบรู้เกษตรกร : หนูน “สินค้าสหกรณ์”สู่อาเซียน
๑๐. ปี ๕๗ ผลไม้จะออกกระจาย ๔-๕ รุ่น
๑๑. ‘มหาสารคาม’ขาดแคลนอาหารโคนม

หนังสือพิมพ์

- ไทยรัฐ
แนวหน้า
แนวหน้า
แนวหน้า
มติชน
คมชัดลึก
คมชัดลึก
คมชัดลึก
คมชัดลึก
เดลินิวส์
ข่าวสด



สลับหน้า 1

พระราชดำริ ค.สามพระยา จะอำ จ.เพชรบุรี เป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจ เพราะที่นี้...จากทะเลทรายกลายเป็นป่าได้ภายในระยะเวลาไม่กี่สิบปี

ชื่อ...“ห้วยทราย” เพราะอดีตเป็นแหล่งที่อยู่ของสัตว์ป่าประเภท เนื้อทรายเป็นจำนวนมาก ต่อมาชาวบ้านบุกรุกแผ้วถางป่า ทำไร่ ไม่ถึง 40 ปี...ป่าที่อุดมสมบูรณ์ก็ถูกทำลายผลผลิตตามมาไม่ตกตามฤดูกาล...ตกน้อยลงจนกลายเป็นพื้นที่อับฝน

อีกทั้งดินขาดการบำรุงเกิดความไม่สมดุลทางธรรมชาติ การพังทลายหน้าดินค่อนข้างสูง เกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกสับปะรด...ใช้สารเคมี มากยิ่งทำให้คุณภาพดินตกต่ำ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับสั่งว่า “หากปล่อยทิ้งไว้... จะกลายเป็นทะเลทรายในที่สุด”

ถัดมา...โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ค.เขาชะงุ้ม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี อภิชาติ จงสกุล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน บอกว่าพื้นที่เขาชะงุ้มเป็นปอดูกรังเก่าถูกลูกวิ่งไปแล้ว หน้าดินเสียหาย สภาพดินเสื่อมโทรมมากเกิดสภาพแห้งแล้ง โดยทั่วไปจนไม่สามารถปลูกพืชได้

“ที่สำคัญ...พื้นที่นี้เป็นเขตอับฝน ปริมาณน้ำฝนค่อนข้างน้อย ตอนที่เจ้าของที่ดินถวายพระเจ้าอยู่หัวทางเจ้าหน้าที่ที่ไปตรวจดูก็บอกว่าสภาพพื้นที่แย่มาก คิดว่าไม่น่าจะทรงรับไว้ แต่ท่านก็บอกว่าเป็นตัวอย่างพื้นที่ที่มีปัญหา จะมีความท้าทายที่จะเอามาปรับปรุงแก้ไขเพื่อจะเป็นตัวอย่างให้เกษตรกรดู”

แนวทางการฟื้นฟูพัฒนา พระองค์ท่านทรงมีพระราชกระแสให้ ใช้หญ้าแฝกนำมาปลูกอย่างน้อยเพื่อเป็นการสร้างดินก่อนแล้วก็พยายามที่จะหาวิธีกักเก็บน้ำ ป้องกันการเผาทำลายป่าบนพื้นที่เนินเขา

“พระองค์ท่านมีพื้นที่ทดลองอยู่แปลงหนึ่งใช้วิธีปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูก หมายความว่าปล่อยเอาไว้เฉยๆอย่าไปยุ่ง พร้อมกับติดตามว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง...

ดำเนินการมาโดยลำดับ กระทั่งดินมีการสะสมหน้าดิน มีความชุ่มชื้น สามารถพัฒนาพื้นที่เสื่อมโทรมจนกลายเป็นพื้นที่ป่าขึ้นมาได้”

อภิชาติ บอกว่า ดินที่ไม่มีหน้าดินก็มีการสะสมตะกอน มีการสร้างเนื้อดินขึ้นมา ที่เรียกกันว่า “แฝกสร้างดิน”...ขึ้นมาได้ นับเป็นตัวอย่างในพื้นที่การพัฒนาผืนดินเสื่อมโทรมอย่างหนักในพื้นที่แถบภาคตะวันตกที่มีสภาพส่วนใหญ่เป็นเข่าแห้งแล้วก็นำความรู้ ภูมิปัญญาที่ประสบความสำเร็จไปต่อยอด

ที่โดดเด่นก็คือการใช้หญ้าแฝกเป็นตัวอย่างที่ดี ได้ผลอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 กรมพัฒนาที่ดินส่งเสริมการพัฒนาปรับปรุงดินตามแนวพระราชดำริ อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ทำให้ดินในพื้นที่ที่มีปริมาณอัตราการชะล้างพังทลาย การสูญเสียหน้าดินลดลง จนทำให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มมากขึ้นจนสามารถทำเกษตรกรรมได้

เมื่อคุณภาพดินด้านกายภาพและทางเคมีดีขึ้น ดินอุดมสมบูรณ์ ก็ทำให้ไม่เกิดการบุกรุกทำลายป่า...เพื่อขยายวงเปิดพื้นที่การเกษตรพื้นที่ใหม่



“พระองค์ท่านมีพื้นที่ทดลองอยู่แปลงหนึ่ง ใช้วิธีปลูกป่า โดยไม่ต้องปลูก หมายความว่าปล่อยเอาไว้เฉยๆอย่าไปยุ่ง พร้อมกับคิดคานว่ามี การเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง...ดำเนินการมา โดยลำดับ กระทั่งดินมีการสะสมหน้าดิน มีความชุ่มชื้น สามารถพัฒนาพื้นที่เสื่อมโทรมจนกลายมาเป็นพื้นที่ป่าขึ้นมาได้”



เลขที่ 1 ชั่งหัวมัน บ้านไร่...ในหลวง

อีกโครงการที่จะไม่กล่าวถึงไม่ได้ “โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ” อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน อภิชาติ บอกว่า เป็นโครงการส่วนพระองค์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงซื้อที่ดินมา 120 ไร่ ก่อนแล้วตอนหลังมาซื้อเพิ่มจนกลายเป็น 250 ไร่ เป็นพื้นที่ที่แห้งแล้งเช่นกัน ปลูกอะไรก็ไม่ค่อยจะขึ้น ไม่ค่อยจะได้ผล

พระองค์ท่านก็ทดลองปลูก ให้ทำเป็นโครงการตัวอย่างด้านการเกษตร เป็นศูนย์รวบรวมพันธุ์พืชเศรษฐกิจในพื้นที่อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรีและใกล้เคียง

“พยายามที่จะพัฒนาทำการเกษตรขึ้นมาในพื้นที่ที่ประสบความสำเร็จยากนี้เอาวิธีการสร้างความชื้น ปรับปรุงดิน...ทำเป็นที่ให้เกษตรกรในพื้นที่มาทำงาน ฝึกทำงานในลักษณะบูรณาการ”

“บ้านเลขที่ 1” ในโครงการชั่งหัวมันฯ เป็นบ้านพักส่วนพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถือโฉนดและมีชื่อในทะเบียนบ้านเลขที่ 1 หมู่ที่ 5 บ้านหนองคอไก่ ต.เขากระบูก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี โดยทรงขึ้นทะเบียนเป็นเกษตรทำไร่

เหตุที่เรียก “ชั่งหัวมัน” หลายคนก็ยังไม่รู้...เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯไปประทับที่พระราชวังไกลกังวล ทรงมีพระราชประสงค์ให้นำมันเทศที่ชาวบ้านนำมาถวายวางไว้บนตาชั่งแบบโบราณแล้วพระองค์เสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพฯ

พอพระองค์เสด็จพระราชดำเนินกลับไปยังพระราชวังไกลกังวล จึงพบว่า มันเทศที่วางบนตาชั่งมีใบงอกออกมา จึงรับสั่งให้นำหัวมันนั้นไปปลูกใส่กระถางไว้ในวังไกลกังวล แล้วทรงมีพระราชดำริให้หาพื้นที่เพื่อทดลองปลูกมันเทศ “พระองค์ท่านมองว่า...ถ้าดินที่มีอยู่แล้วพัฒนาปรับปรุง ก็น่าจะปลูกอะไรขึ้นได้ง่ายกว่า ขนาดมันที่ยังไม่มีดินยังขึ้นได้เป็นตัวอย่างให้ราษฎรในพื้นที่ได้เห็น ได้ทำงานร่วมกันเรียนรู้ นำไปปรับใช้ในการทำเกษตรในพื้นที่ดินของตนเองได้”

โครงการชั่งหัวมันฯเป็นการบริหารทรัพยากรแบบบูรณาการ โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้คุ้มค่าที่สุด ขณะเดียวกันก็พยายามเปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาสเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับประชาชนโดยทั่วไปแล้วให้ภาครัฐและชาวบ้านร่วมดูแลด้วยกัน เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิด

ช่วงหลังก็มีการทำการเกษตรอินทรีย์ การเกษตรผสมผสานแล้วชาวบ้านก็มาช่วยทำงาน เป็นตัวอย่างการทำการเกษตรที่ประสบความสำเร็จในพื้นที่เขตแล้ง

เมื่อโครงการชั่งหัวมันฯประสบความสำเร็จ เกษตรกรได้เห็นศึกษารเรียนรู้ก็นำไปปรับใช้...ถ้ามีดิน ก็สามารที่จะพัฒนานำมาใช้ในการเกษตรได้ทั้งนั้น อภิชาติ ยกตัวอย่าง เกษตรกรที่เขาจะร่วมส่วนใหญ่ทำนา ในการที่จะนำไปใช้ทำการเกษตรผสมผสานอาจจะไม่ได้นำไปใช้โดยตรงแต่มีการใช้หญ้าแฝกสร้างดิน ปรับปรุงดิน ควบคู่ไปกับการทำการเกษตรเพื่อให้ได้ผลผลิตมากขึ้น

“บางพื้นที่ยังขาดน้ำ น้ำเข้าไม่ถึงก็อาจจะเป็นปัญหา ก็ต้องเรียนรู้ แก้ไขกันไปตามขั้นตอน โดยมีหมอดิน ผู้มีองค์ความรู้ในการปรับปรุงสภาพดินเข้าไปขยายผล ปรับใช้ในพื้นที่ที่มีปัญหาเหล่านี้”

อภิชาติ จงสกล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ย้ำว่า ปัญหาเรื่องดินเปรียบเสมือนมะเร็งที่เกาะกินไปเรื่อยๆ ไม่สร้างความเสียหายเหมือนเรื่องน้ำที่ส่งผลกระทบต่อชัดเจน แต่ดินเกิดปัญหารุนแรงจะแก้ไขยาก

“การแก้ปัญหาต้องมาจากความร่วมมือ ไม่ใช่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งจะทำฝ่ายเดียวเกษตรกร...ข้าราชการต้องร่วมกัน ใส่ใจต่อการแก้ปัญหา”

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว...มีองค์ความรู้ เป็นตัวอย่างความสำเร็จให้เห็นประจักษ์ แต่ตัวเกษตรกรเองจะต้องมีความขยันขันแข็ง อย่าคิดว่าภาครัฐจะเข้ามาช่วยได้ทุกอย่าง เกษตรกรต้องเรียนรู้ รู้จักนำความรู้ไปปรับใช้ พยายามที่จะทำ...ในช่วงแรกๆอาจจะลำบากอยู่สักหน่อย แต่พอดำเนินการแล้วก็จะเริ่มเห็นความสำเร็จได้อย่างชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ



แนวหน้า

วันที่ : เสาร์ 15 กุมภาพันธ์ 2557

ปีที่ : ฉบับที่: 11,992 หน้า: 14

คอลัมน์ : เชื้อนลำปาวส่อแล้งรุนแรง แนวชาวนาลดพื้นที่เพาะปลูก

เชื้อนลำปาวส่อแล้งรุนแรง แนวชาวนาลดพื้นที่เพาะปลูก

ผู้สื่อข่าวรายงานจาก จ.กาฬสินธุ์ ว่าจาก การติดตามสถานการณ์ปัญหาความแห้ง แล้ง ซึ่งเริ่มปกคลุมพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์ โดย เฉพาะเขื่อนลำปาวในปีนี้ก็ยังคงมีปริมาณ น้ำน้อยกว่าเกณฑ์ส่งผลให้พื้นที่เขต ชลประทานเกิดปัญหาชาวนาผู้ปลูกนาปรัง เริ่มแย่งน้ำกันใช้

นายพิชญญา กุขวิญเมือง ผู้อำนวยการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า ปริมาณน้ำในเขื่อนขณะนี้ มี 692 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 34 นั้น มีเพียงพอให้ เกษตรกรได้ทำนาปรัง ซึ่งเดิมได้ประกาศให้ เพาะปลูกได้ 150,000 ไร่ แต่ในปีนี้มี การเพาะปลูกถึง 297,000 ไร่ ซึ่งมากกว่าเท่าตัว

ส่งผลให้พื้นที่ปลายน้ำ น้ำไหลไปไม่ถึง เนื่องจากชาวนากักน้ำไว้ใช้และบางจุด พบการบุกรุกที่ชลประทานเกิดปัญหาการ แย่งน้ำ ซึ่งเขื่อนลำปาวกำลังดำเนินการ แก้ไข ส่งผลให้บางแห่งเกิดความแห้งแล้ง เสียหาย

นอกจากนี้ กรมอุตุนิยมวิทยา ยัง ระบุว่า ในฤดูฝนจะล่าช้าไปอีก 2 สัปดาห์ ในช่วงเดือน พ.ค. เป็นฤดูกาลนาปี ขอให้ เกษตรกรได้เลื่อนการทำงานไปเป็นเดือน ส.ค. เพื่อลดปัญหาความเสียหายจากการ ขาดแคลนน้ำในช่วงน้ำอุบถอก-บริกอก ยืนยันว่ามีเพียงพอที่ยังสามารถนำแจกจ่าย ให้กับประชาชนผู้ประสบภัยแล้งอย่างทั่วถึง



อสค.ดังนร.เข้าค่าย ปลูกจิตสำนึกยช. อนุรักษ์ธรรมชาติ

นายพลด ตันวิเชียร รองผู้อำนวยการ
รักษาการผู้อำนวยการองค์การส่งเสริม
กิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)
เปิดเผยว่า อ.ส.ค. เห็นถึงความสำคัญ
ของทรัพยากรธรรมชาติและการรักษา
สมบัติของระบบนิเวศน์ ซึ่งเป็นปัจจัยที่
จำเป็นในการดำรงชีวิตของมนุษย์ จึงได้
ร่วมกับชมรมผู้สื่อข่าวความหมายธรรมชาติ
จัดกิจกรรม "Thai-Denmark Nature
Camp ครั้งที่ 4" ที่ฟาร์มโคนมไทย-
เดนมาร์ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ระหว่าง
วันที่ 17-20 ก.พ. 2557

ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กนักเรียน
ระดับมัธยมต้นหรือมัธยมปลายในพื้นที่
จำนวน 70 คน ซึ่งสนใจกิจกรรมด้าน
การอนุรักษ์ได้มาเรียนรู้ระบบนิเวศน์และ
สมบัติทางธรรมชาติ ควบคู่ไปกับการ
ฝึกความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านงาน
อนุรักษ์และฟื้นฟูธรรมชาติจากกิจกรรม
ฐานการเรียนรู้ต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนตระหนัก
ถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้ง
เรียนรู้การใช้ประโยชน์และอยู่ร่วมกัน
ธรรมชาติอย่างยั่งยืน

โดยนอกจากเด็กและเยาวชนที่
เข้าร่วมกิจกรรมจะได้ความรู้เรื่องระบบ
นิเวศน์ และความสำคัญของทรัพยากร
ธรรมชาติผ่านฐานการเรียนรู้ต่างๆ อาทิ
กิจกรรมดูนก การศึกษาเส้นทางธรรมชาติ
การดำรงชีวิตในป่า ประโยชน์ของสมุนไพร
และเรื่องภาวะโลกร้อน ควบคู่ไปกับเรียน
รู้การใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นและฝึกความ
รับผิดชอบค่อหน้าที่ได้รับมอบหมาย
ในแต่ละกิจกรรมแล้ว อ.ส.ค.ยังเปิดโอกาส
ให้เด็กเรียนรู้เรื่องความเป็นมาของอาชีพ
การเลี้ยงโคนม คุณประโยชน์ของนมโค
สดแท้ และฝึกปฏิบัติตามขั้นตอนการ
เลี้ยงโคนม ซึ่งถือเป็นอาชีพพระราชทาน
จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ไม่
เพียงจะสร้างความมั่นคงและยกระดับ
ความเป็นอยู่ของเกษตรกรไทยให้ดีขึ้น
เท่านั้น หากยังทำให้คนไทยได้บริโภค
นมโคที่มีคุณภาพอีกด้วย



อบต.หนองแวงจับมือศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว โชว์ผลงานกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชิงแชมป์ระดับประเทศ

รวมงานพิเศษ

องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) หนองแวง อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ ร่วมกับศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ อ.สมเด็จ ส่วนราชการระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านคำไผ่ ต.หนองแวง อ.สมเด็จ จัดกิจกรรมโชว์ผลงานเพื่อคัดเลือกกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวดีเด่นชิงแชมป์ระดับประเทศ ปี 2557 ณ กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านคำไผ่

นายนิยม ไชยสิทธิ์ นายก อบต.หนองแวง เปิดเผยว่า อบต.หนองแวงร่วมกับศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ นายอำเภอสมเด็จ เกษตรจังหวัด เกษตรและสหกรณ์จังหวัด พัฒนาที่ดิน สหกรณ์จังหวัด ปศุสัตว์จังหวัด คณะกรรมการและสมาชิกกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านคำไผ่ โรงเรียนบ้านคำไผ่ โรงเรียนแก้วเสด็จพิทยาคม ส่วนราชการระดับอำเภอ และกลุ่มเครือข่ายสินค้าโอท็อป กำหนด ผู้ใหญ่บ้าน จัดกิจกรรมโชว์ผลงานการคัดเลือกกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวดีเด่น เพื่อเข้าชิงแชมป์ในระดับประเทศ ปี 2557 โดยมีคณะกรรมการคัดเลือกกลุ่มเมล็ดพันธุ์ กรรมการข้าว มี นายสุรพล ยศเทียม ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว สำนักเมล็ดพันธุ์ข้าว กรุงเทพฯ เป็นประธาน ร่วมกับคณะกรรมการที่ประกอบด้วย นางอัญชลี ประเสริฐศักดิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการข้าวและมาตรฐานพันธุ์ สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว นางสาวดารณี สุวรรณโพธิ์ศรี หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว และนางพรณี ทองเกตุ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาการขยายเมล็ดพันธุ์พืช เป็นกรรมการและเลขานุการ

นายก อบต.หนองแวง กล่าวว่า กลุ่มบุคคลเป้าหมาย



ที่มาร่วมงานประกอบด้วยสมาชิกกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านคำไผ่ บ้านค้อ บ้านบ่อน บ้านนงนุช บ้านโคกกว้าง บ้านอุ บ้านบาก บ้านหม่อม อ.สมเด็จ และกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวจาก อ.คำม่วง อ.นาแก อ.ขามเฒ่า อ.กมลาไสย จำนวน 20 กลุ่ม เพื่อมาร่วมเป็นเกียรติและเป็นกำลังใจให้กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านคำไผ่ ก้าวไปสู่ความสำเร็จ

นายก อบต.หนองแวง กล่าวอีกว่า การออกติดตามผลงานของกรรมการข้าว ในครั้งนี้ จะดำเนินการคัดเลือกกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2557 เพื่อรับรางวัลพระราชทานในงานพระราชพิธีทรงมงคลพระนังคัลนภนาขวัญ ประจำปี 2557 โดยกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวที่รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 จะได้เป็นตัวแทนกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวทั่วประเทศ เข้าร่วมรางวัลพระราชทานในงานพระราชพิธีดังกล่าวด้วย

นายสมบัติ ทัศนารักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ กล่าวว่า ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ ได้สรุปผลงาน



หน้า

วันที่ : เสาร์ 15 กุมภาพันธ์ 2557

ปีที่ : ฉบับที่ : 11,992 หน้า : 15

คอลัมน์ : อบต.หนองแขวงจับมือศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว โข้วผลงานกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว



การผลิตเมล็ดพันธุ์ และร่วมกันพิจารณาแล้ว เห็นว่ากลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านคำไผ่ ต.หนองแขวง อ.สมเด็จ เป็นกลุ่มที่มีผลการดำเนินงานดีเด่นด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ ตามนโยบายของศูนย์ ที่ว่า คุณภาพ ปริมาณ ทันเวลา มีจำนวนสมาชิกจำนวน 105 ราย ผลงานในรอบ 3 ปี ที่ผ่านมาสามารถผลิตได้เกินเป้าหมาย 100% ทุกปี และมีรายได้เข้าหมู่บ้านรวม 3 ปี เป็นเงินกว่า 13.8 ล้านบาท นอกจากนี้กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านคำไผ่ ยังมีกลุ่มเครือข่ายที่ดำเนินกิจกรรมเสริมรายได้จากการผลิตเมล็ดพันธุ์ ได้แก่ กลุ่มผลิตเห็ดฟาง กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์แดงไหม กลุ่มทอผ้าไหมพื้นเมือง กลุ่มผู้เลี้ยงโค กลุ่มตัดชุดเสื้อผ้าสำเร็จรูป กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ กลุ่มจักสาน กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ ฯลฯ

นายอนันต์ ผลสว่าง ประธานกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านคำไผ่ กล่าวว่า กลุ่มมีแนวคิดในการลดต้นทุนการผลิตข้าวลดการใช้สารเคมี ลดการสูญเสียด้านคุณภาพเมล็ดพันธุ์ และ

ใช้แรงงานในครอบครัวให้เกิดประโยชน์สูงสุด

จึงได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนในระดับภาคอีสาน เพื่อนำผลงานเข้าชิงชนะเลิศในระดับประเทศ ประจำปี 2557 ซึ่งกลุ่มสามารถก้าวผ่านค่านักวิชาการขึ้นมาขึ้นเป็นตัวแทนในระดับภาคอีสานได้ ก็ต้องผ่านด่าน 5 ortonต์ ตามตัวชี้วัดของสำนักเมล็ดพันธุ์ข้าว กรมการข้าว ได้แก่ 1.ความคิดริเริ่มในการดำเนินงานของกลุ่ม 2.ความสามารถในการบริหารจัดการกลุ่ม 3.บทบาทการมีส่วนร่วมของสมาชิกกลุ่ม 4.ความมั่นคงและฐานะทางเศรษฐกิจของกลุ่ม 5.การจัดทำกิจกรรมด้านสาธารณประโยชน์และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นายแพน พรไตรศักดิ์ นายอำเภอสมเด็จ กล่าวว่า ความสำเร็จของกลุ่ม เน้นการมีส่วนร่วมของสมาชิกกลุ่ม ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเสนอแนวความคิดและสุดท้ายหาข้อสรุปร่วมกัน กลุ่มมีวิสัยทัศน์ว่า “เราจะสร้างชุมชนให้เป็นเลิศด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ที่มีคุณภาพ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของอาชีพทำนาให้ยั่งยืน” สำหรับทรัพย์สินของกลุ่มมีที่ทำการกลุ่มตั้งในเนื้อที่ 3 ไร่ 1 งาน โรงผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ศูนย์เรียนรู้ชุมชน ศาลากลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว และธนาคารข้าว หน่วยงานราชการสนับสนุนกิจกรรม มีสำนักงานเกษตรจังหวัด อบรมเกษตรลดความเสี่ยงการระบาดของศัตรูพืช พัฒนาที่ดินจังหวัด มอบอุปกรณ์การทำนาหมักอินทรีย์ ปศุสัตว์จังหวัด ส่งเสริมพัฒนาปศุสัตว์อินทรีย์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรและสหกรณ์จังหวัด อบรมโครงการ 1 ไร่ 1 งาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร จัดส่งเสริมโครงการพัฒนาพื้นที่เกษตรนำฝนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สาธารณสุขอำเภอสมเด็จ แนะนำด้านสาธารณสุขพื้นฐาน เกษตรอำเภออบอรมการขยายเครือข่ายปฏิบัติไร่ไรโรเตอร์มาเพื่อควบคุมโรคพืช อบต.หนองแขวง สนับสนุนงบประมาณตั้งที่ทำการกลุ่ม โรงปุ๋ยชีวภาพและศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตร ตลอดจนการจัดไร่ผลงานในครั้งนี้ด้วย

กฤษฎี ทิพเลิศ



ทางคน ทางข่าว

●...ลงตัวชะที่กับโโยกย้ายนายตำรวจ จ.กาฬสินธุ์ ยังคง มี พ.ต.อ.มนตรี จรรย์พงษ์ รอง ผบก. (ดูแลฝ่ายความ มั่นคง) พ.ต.อ.วิเชียร พินดวง รอง ผบก. (ดูแลงาน ป้องกันและปราบปราม) สองตำรวจยอดขุนพล มีฝีมือทั้ง บุนและบู๊ แบบนี้ พล.ต.ต.มนชน ทิพย์จันทร์ ผบก.ภ.จ.ว. กาฬสินธุ์ สมายใจได้ ●...นพ.สมเกียรติ ลลิตวงศา ผอ.โรง พยาบาลมะเร็งลำปาง ออกประกาศให้ผู้ป่วย และญาติ ผู้ป่วยที่ต้องการประวัติผู้ป่วยมารับบริการ ที่ขาดการติดต่อ เกินกว่า 5 ปี ทั้งประวัติในการรักษา และฟิล์มเอกซเรย์ มาติดต่อขอรับกลับไปเพราะจะทำลายเอกสารประวัติ ผู้มารับบริการ สงสัยสอบถาม 0-5433-5262-8 ต่อ 214

และ 109 ในวันเวลาราชการ ●...ชูศักดิ์ ราชบุรี นาย อำเภอลำสนธิ จ.สุรินทร์ จัดงานเทศกาล นุ่งผ้า โหม ใส่ปะเก้อม เรือมกันตรึม ประจำปี 2557 วันที่ 20-23 กุมภาพันธ์นี้ ที่สนามหน้าที่ว่าการอำเภอลำสนธิ รินทร์ เพื่อสืบสานมรดกทางศิลปวัฒนธรรม เสริมช่อง ทางการค้า ●...“งานมหกรรมโปงลาง แพรวาและ งานกาชาดกาฬสินธุ์” ประจำปี 2557 นุชลินคำถูกยึดโดย ภูมู่ผู้ค้าเดินใหญ่ เจ้าเล็กไม่ได้เกิด สิริรัตน์ ชุมอุปการ รอง ผู้ว่ากาฬสินธุ์ ดูแลหน่วยงานนี้ ช่วยปิดมุ่น สร้างระเบียบ การทำงานที่จริงจังให้ที่ ●...สุวรรณ นันทเศรษฐ ผอ.สำนักงาน สิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) เป็นประธานเปิดการประชุม โครงการ เมืองสดใสไร้มลพิษเพื่อสร้างความรู้ ความ เข้าใจ ถึงรูปแบบและวิธีการจัดการขยะมูลฝอย ของ เสียอันตรายจากชุมชนและขยะมูลฝอยติดเชื้อ ในพื้นที่ ของชุมชน ที่ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ●...สำนักงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยนาท เปิด รับสมัครชุมชนที่โครงการเข้าร่วมโครงการประกวดชุมชน ปลอดภัย Zeor Waste เฉลิมพระเกียรติ 87 พรรษา 87 ชุมชน ดาวนิโกลดใบสมัครได้ที่ www.deqp.go.th และ ที่ Facebook โครงการชุมชนปลอดภัย (Zeor Waste) ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์นี้ ●...ปวิณ ชำนิประศาสน์ พ่อเมืองอ่างทอง กมลสุตา ชำนิประศาสน์ นายกเหล่า กษาดจังหวัด พร้อมชาวเมืองจัดงาน 118 ปีของดีเมือง อ่างทองและการชาติปี 2557 วันที่ 21 กุมภาพันธ์-2 มีนาคม เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม หัตถกรรม ประเพณี และของดี เมืองอ่างทอง ทั้ง 7 อำเภอ ที่ศาลากลางจังหวัด ●...ส่วน สุรพล จารุพงษ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร रणอง จริงกิจกุล เกษตรจังหวัดสมุทรสาคร จัดมหกรรมสินค้า เกษตรและเกษตรแฟร์สมุทรสาคร วันที่ 19-25 กุมภาพันธ์ ที่ห้างเซ็นทรัลพลาซา รัตนาธิเบศร์ อ.เมือง จ.นนทบุรี มีสินค้าคุณภาพ กล้วยไม้ มะพร้าว ลำไยพวงทอง เกษตร แปรรูป อาหารทะเล คับคั่ง... ●

อิศวรร ปาฎิหารีย์



อ.ต.ก.ขยายเครดิต4เดือน-ไร่ดอกเบี๋ย

● อ.ต.ก.รुकโครงการช่วยเหลือเกษตรกร ขยายสินเชื่อปัจจัยทางการเกษตรราคาถูก แดมสินเชื่อปลูกดอกเบี๋ยขาว 4 เดือน ตั้งเป้าให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ผอ.อ.ต.ก.ย้ำ พร้อมสนับสนุนสร้างอาชีพเพื่อให้เกษตรกรมีรายได้ในช่วงฤดูการผลิตใหม่ รวมถึงช่วยลดความเดือดร้อนจากกรณีไม่ได้รับเงินค่าข้าว

นายธนศพล ธนบุญยวัฒน์ ผู้อำนวยการตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) เปิดเผยว่า อ.ต.ก. มีโครงการการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรในช่วงเริ่มต้นฤดูเพาะปลูกที่กำลังจะมาถึง โดยดำเนินโครงการจำหน่ายปัจจัยการผลิตเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ความนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ต้องการช่วยเหลือ และลดความเดือดร้อนของเกษตรกร จากกรณีไม่ได้รับเงินค่าข้าว และไม่มีเงินลงทุนสำหรับช่วงฤดูการผลิตที่กำลังจะมาถึงนี้

อ.ต.ก. จึงร่วมกับสหกรณ์ทั่วประเทศ ำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตร อาทิ

เมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย ยากำจัดศัตรูพืช และปัจจัยทางการผลิตภาคเกษตรอีกหลายรายการในราคาพิเศษ ซึ่งโดยปกติแล้วจะให้สินเชื่อเพียง 1 เดือนเท่านั้น แต่ในโครงการดังกล่าวมีการขยายสินเชื่อให้เกษตรกรโดยมีสินเชื่อพิเศษที่ยาวนานถึง 4 เดือนเต็ม โดยไม่คิดดอกเบี้ย นอกจากนี้เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรแล้ว ยังเป็นการสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรในช่วงฤดูการผลิตใหม่ที่กำลังจะมาถึง

สำหรับโครงการนี้ อ.ต.ก.นำร่องไปแล้วในพื้นที่ภาคกลาง ในหลายจังหวัด อาทิ อ่างทอง ชัยนาท สิงห์บุรี นครสวรรค์ ที่ภาคตะวันออกที่ จ.ฉันทบุรี และภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ จ.นครราชสีมา โดยมีเป้าหมายจะขยายให้ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ซึ่งก็ได้มีการส่งเจ้าหน้าที่ลงไปในพื้นที่เพื่อตรวจสอบความต้องการในเบื้องต้น และหากมีความต้องการโดยสหกรณ์ใด หรือกลุ่มเกษตรกรใด ๆ ก็ตาม ก็สามารถแจ้งความจำนงมาขังอ.ต.ก.ได้ นับจากนี้



คม ชัด ลึก

วันที่ : เสาร์ 15 กุมภาพันธ์ 2557

ปีที่ : ฉบับที่ : 4,501 หน้า : 8

คอลัมน์ : มอรางวัล



มอรางวัล-บุคคล ล้มเหลมทอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้มอบ
รางวัลแห่งความคิดและจิตใจของคนทำงานด้านการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน ในโอกาสครบรอบ 10 ปี การก่อตั้งองค์การบริหารการพัฒนา
พื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ
อพท.



ยกระดับสหกรณ์ เป้า 408 แห่งทั่วประเทศ ดันสู่ดีเด่นประเทศ

● กทม.-เร่งยกระดับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐานเพิ่ม 408 แห่ง พร้อมเตรียมดันสู่ดีเด่นระดับประเทศ

นายจุมพล สงวนสิน อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า ปีนี้มีแผนสนับสนุนการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรทั่วประเทศ จำนวน 14,164 แห่ง แยกเป็นสหกรณ์ 8,087 แห่ง และกลุ่มเกษตรกร 6,077 กลุ่ม ขณะเดียวกันมุ่งพัฒนายกระดับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานเพิ่มขึ้น โดยมีเป้าหมายสหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 260 สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร 148 กลุ่ม และเกษตรกรสมาชิกไม่น้อยกว่า 41,000 ราย

ปัจจุบันมีสหกรณ์ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 4,572 สหกรณ์ ส่วนใหญ่เป็นสหกรณ์การเกษตร รองลงมาเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์บริการ ส่วนกลุ่มเกษตรกรที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานมี 3,328 กลุ่ม ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเกษตรกรทำนา ซึ่งการสนับสนุนเข้าสู่มาตรฐานทำให้สหกรณ์กลุ่มเกษตรกรมีความรู้เกี่ยวกับหลักการ วิธีการสหกรณ์ รวมทั้งมีความรู้ในการดำเนินธุรกิจเพิ่มมากขึ้น มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพซึ่งจะทำให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น

“เบื้องต้นได้เน้นส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ไม่ผ่านเกณฑ์ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด พร้อมพัฒนาให้มีคุณภาพ ยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการ อีกทั้งยังมุ่งพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานไปสู่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นด้วย”

อธิบดีกล่าวอีกว่า การจัดมาตรฐานสหกรณ์ใช้ตัวชี้วัด 7 ข้อ ส่วนการจัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกรใช้ตัวชี้วัด 5 ข้อ มีทั้งข้อกฎหมาย หลักการทำธุรกิจ กระบวนการบริหารจัดการภายใน หากผลคะแนนประเมินต่ำกว่า 76% ถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์ ซึ่งผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์ปี 2556 พบว่ามีไม่ผ่านเกณฑ์หรือเกรด เอฟ จำนวน 966 สหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับดี หรือเกรดซี จำนวน 427 สหกรณ์ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับดีมาก หรือเกรดบี จำนวน 1,818 สหกรณ์ และที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับดีเลิศ หรือเกรดเอ จำนวน 2,754 สหกรณ์



● **จัดงานกระจายรายได้สู่แดนใต้**

สุราษฎร์ธานี-นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า ได้ร่วมกับบริษัท พีทีเอ็มเคีย จำกัด จัดงาน “มหกรรมรีไซเคิลของรวย สุราษฎร์ธานี 2014” ที่กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-6 เม.ย.2557 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี โดยการจัดงานวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันสนับสนุนธุรกิจเอสเอ็มอี ส่งเสริมการสร้างอาชีพ กระจายรายได้สู่ชาวเมืองสุราษฎร์ธานี ชาวจังหวัดใกล้เคียง อีกทั้งพี่น้องประชาชนชาวไทย โดยทางฝ่ายผู้จัดงานจะยกทัพธุรกิจเอสเอ็มอี ที่ทำเงินง่าย รวมทั้งธุรกิจสุดฮอตไอเดียเข้าร่วมออกบูธเป็นจำนวนมาก ท่านที่สนใจสามารถสอบถามละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2704-7958 ต่อ 401-404

● **นวน “สินค้าสหกรณ์” สุอาเขียน**

กทม.- นายปริญญา เพ็งสมบัติ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากการทำงานได้ส่งเสริมให้สหกรณ์ 4,381 แห่ง กลุ่มเกษตรกร 4,277 กลุ่ม และกลุ่มผู้ผลิตสินค้าในสังกัดสหกรณ์ 5,753 กลุ่มผลิตและแปรรูปสินค้าให้มีคุณภาพ พร้อมสนับสนุนให้ผลิตภัณฑ์สู่มาตรฐาน อีกทั้งช่วยเพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้า ปัจจุบันมีสินค้าสหกรณ์ได้รับ

การรับรองสินค้ามาตรฐานสหกรณ์ (สมส.) กว่า 1,000 รายการ มีทั้งอาหารและมิใช่อาหาร อย่างไรก็ตาม ปี 2557 กรมมีแผนต่อยอดการส่งเสริมผลิตภัณฑ์เข้าสู่มาตรฐาน สมส.เพิ่มขึ้น กว่า 100 ผลิตภัณฑ์ อีกทั้งมีแผนพัฒนาโรงงานให้ได้รับการรับรองมาตรฐานจีเอพีหรือมาตรฐาน อย.25 แห่ง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคและช่วยขยายโอกาสทางการตลาด โดยเฉพาะการเปิดเสรีอาเซียนปี 2558

● **มหกรรมสัตว์ปีกฯ-เกษตรแฟร์**

ฉะเชิงเทรา-นายอนุกุล ดังคณานุกุลชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เปิดเผยว่า ได้ร่วมกับสมาพันธ์สัตว์ปีกสวยงามแห่งประเทศไทย สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาฉะเชิงเทรา จัดงาน มหกรรมสัตว์ปีกสวยงามแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3 งานแสดงสินค้าโอท็อป ภาคตะวันออก และงานเกษตรแฟร์จังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 13-16 ก.พ.2557 ณ สวนป่าอัมพารัมภก ต.บางตลาด อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นการรวม 3 งานใหญ่ไว้ด้วยกัน ประกวดสัตว์ปีกสวยงามฯ งานแสดงผลภัณฑ์สินค้าโอท็อปของภาคตะวันออก และงานเกษตรแฟร์ ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดให้เป็นที่ยูจิกกว้างขวางมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นการยกระดับให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของประเทศ และระดับนานาชาติ สนใจร่วมงานสอบถามรายละเอียด โทร.0-3851-4812 ในวันเวลาราชการ



เดลินิวส์

วันที่ : เสาร์ 15 กุมภาพันธ์ 2557

ปีที่ : - ฉบับที่ : 23,501 หน้า : 6
คอลัมน์ : ปี ๕๗ ผลไม้จะออกกระจาย ๔-๕ รุ่น

ปี 57 ผลไม้จะออกกระจาย 4-5 รุ่น

รายงานจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงสถานการณ์การผลิตไม้ผลภาคตะวันออกในปี 2557 ว่า จากสภาพอากาศที่หนาวเย็นได้ส่งผลให้ช่วงระยะเวลาที่ไม้ผลจะเก็บผลได้ช้ากว่าปกติ จึงคาดว่าทุเรียนและมังคุด จะมีผลผลิตออกสู่ตลาดกระจาย 4-5 รุ่น โดยจะออกมากในช่วงเดือนมิถุนายน 2557 โดยทุเรียนจะมีผลผลิตประมาณร้อยละ 28 ส่วนมังคุดจะมีผลผลิต ร้อยละ 41

โดยทุเรียนจะมีประมาณ 328,266 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 จากปี 2556 ส่วนมังคุดจะมีผลผลิตประมาณ 139,522 ตัน ลดลงร้อยละ 9 จากปี 2556

อย่างไรก็ตาม เกษตรกรอาจประสบปัญหาในการจัดการด้านศัตรูกรม เนื่องจากในหนึ่งต้นจะมีดอกทุเรียนตั้งแต่ระยะเพิ่งออกดอก เป็นมะเขือพวงเล็ก มะเขือพวงใหญ่ ทางซ้าย ไปจนถึงผลขนาดเล็ก อยู่รวมกัน ซึ่งการใส่ปุ๋ยเพื่อบำรุงผลอาจให้ดอกกว้างเสียหายได้.



'มหาสารคาม'ขาดแคลนอาหารโคนม

มหาสารคาม - นายชูวุฒิ ประทีปวัฒน์ ประธานสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมโคกก้อ จำกัด เปิดเผยว่า สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมโคกก้อสามารถจัดหาฟางข้าวมาจากเกษตรกรที่เป็นคู่ค้าได้กว่า 1,800 ตัน มูลค่าราว 2 ล้านบาท แต่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมยังต้องการอาหารสัตว์ทุกชนิดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อาทิ หญ้าสดหรือกากมันสำปะหลัง จึงเชิญชวนเกษตรกรกลุ่มต่างๆ ในจ.มหาสารคาม ที่ผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงโคนมได้เข้ามาเชื่อมโยงธุรกิจกับสหกรณ์

นายชูวุฒิกล่าวอีกว่า ปัจจุบันสหกรณ์โคนม 2 แห่ง ในจ.มหาสารคาม ต้องจัดหาอาหารสัตว์ป้อนเกษตรกรที่เป็นสมาชิกรวมกันมีมูลค่ากว่า 60 ล้านบาทต่อปี สำหรับการบริหารจัดการธุรกิจอาหารสัตว์ของสหกรณ์เป็นรูปแบบที่มีความชัดเจน มีการสำรวจความต้องการของสมาชิก เช่น ฟางข้าวจะไปตกลงกับผู้ผลิตก่อนเก็บเกี่ยวข้าว หรืออาจใช้วิธีแลกเปลี่ยนกับวัตถุดิบที่สหกรณ์มีอยู่ เช่น มูลโค เพื่อนำไปเป็นปุ๋ยได้